

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์																
รวม 22 โครงการ																
1	โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	✓		✓				✓		✓					กสส.	
2	โครงการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสถาบันเกษตรกร					✓					✓				กสส.	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร			✓							✓				กตส.	โครงการ 3 และ 4 ต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร					✓					✓				กตส.	โครงการ 3 และ 4 ต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย
5	การจัดทำคู่มือการตรวจสอบกิจการอย่างง่าย					✓					✓				กตส.	คู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ไม่ใช้งบฯ
6	การพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ (ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน)				✓									✓	กตส.	
7	โครงการเสริมสร้างศักยภาพธรรมาภิบาลสหกรณ์			✓		✓					✓				ชุมนุมสหกรณ์ ประมงฯ	สันนิบาตฯ / สสพ.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุน
8	รณรงค์และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนตระหนักในแนวทางและอุดมการณ์สหกรณ์			✓		✓				✓					ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
9	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์กำหนดจรรยาบรรณในข้อบังคับสหกรณ์และถือใช้	✓						✓							ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
10	โครงการเสริมสร้างศักยภาพธรรมาภิบาลสหกรณ์		✓	✓		✓					✓				ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
11	โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเตือนภัยและป้องกันการทุจริตของสหกรณ์		✓	✓		✓					✓	✓			ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อเป็นกลไกป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต		✓			✓					✓	✓			ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
13	โครงการทบทวนกฎหมายให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อบกพร่องหรือทุจริต				✓									✓	ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
14	โครงการศึกษา วิจัย องค์ประกอบของคณะกรรมการสหกรณ์ที่เหมาะสม													✓	ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
15	นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสหกรณ์สำหรับการกำกับ บริหารจัดการองค์กรและความเสี่ยง			✓								✓	✓		ชสบ.	ชสบ เป็นผู้เสนอโครงการ โดยที่ กสส. สันนิบาตฯ ชสบ. เป็นหน่วยงานหลัก
16	โครงการเสริมศักยภาพธรรมาภิบาลสหกรณ์		✓	✓		✓						✓			ชสค.	
17	โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเตือนภัยและป้องกันการทุจริตของสหกรณ์		✓	✓		✓						✓	✓		ชสค.	
18	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อเป็นกลไกป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต		✓			✓						✓	✓		ชสค.	ไม่ระบุงบฯ
19	นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูลสำหรับการกำกับ บริหารจัดการองค์กรและความเสี่ยง			✓								✓	✓		ชสค.	ไม่ระบุงบฯ